

Vị Xuyên, ngày 08 tháng 04 năm 2024

## THƯ KÊU GỌI

### Chung tay ủng hộ phát triển hạ tầng giao thông huyện Vị Xuyên

**Kính gửi:** Các Cơ quan, Ban, ngành, đoàn thể, Trường học; các Tổ chức, cá nhân; Các Doanh nhân, Doanh nghiệp, HTX; Các Mạnh Thường quân; Con, em Vị Xuyên đang sinh sống, học tập trên mọi miền và Nhân dân trên địa bàn.

Huyện Vị Xuyên là huyện biên giới của tỉnh Hà Giang; với 22 xã và 02 thị trấn, có 5 xã biên giới tiếp giáp với huyện Malypho - Trung Quốc, nằm bao quanh thành phố Hà Giang, có 19 dân tộc sinh sống, dân số trên 118 nghìn người. Theo điều tra cuối năm 2023 toàn huyện hiện còn trên 9.000 hộ nghèo và cận nghèo, chiếm trên 34% số hộ toàn huyện.

Trong những năm chiến tranh biên giới, huyện Vị Xuyên đã chịu nhiều đau thương, mất mát và là địa phương cuối cùng thoát khỏi chiến tranh trong cả nước. Với xuất phát điểm là một huyện nghèo, đời sống của nhân dân khó khăn, cơ sở hạ tầng nghèo nàn, không đồng bộ, kinh tế chủ yếu là thuần nông. Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, huyện Vị Xuyên đã có bước chuyển mình mạnh mẽ; kinh tế phát triển theo hướng tích cực, năm sau cao hơn năm trước; văn hoá, y tế, giáo dục được quan tâm đầu tư phát triển; chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định, giữ vững; hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thường xuyên được củng cố kiện toàn; hạ tầng được đầu tư cơ bản đồng bộ...

Giai đoạn 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Vị Xuyên lần thứ XXIV xác định nhiệm vụ đột phá là: “*Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, trong đó tập trung ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng phục vụ phát triển thương mại, dịch vụ*”. Trong 03 năm (2021-2023) triển khai thực hiện nhiệm vụ, với sự quan tâm của tỉnh, sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, toàn huyện đã làm mới và tu sửa hàng trăm ki lô mét đường các loại; riêng chương trình hỗ trợ xi măng theo hình thức “*Nhà nước và nhân dân cùng làm*” toàn huyện đã hỗ trợ trên **26.820 tấn xi măng, làm được 195,7km** đường bê tông các loại, góp phần cơ bản hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ huyện về đột phá giao thông...

Tuy nhiên, qua rà soát hiện nay toàn huyện còn **34 thôn** đường giao thông chưa được cứng hoá đến trung tâm thôn, việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn, số đường cần cứng hoá trên **86 km**, nhu cầu hỗ trợ vật liệu (cát, sỏi) quy tiền khoảng **50 tỷ đồng**. Ngoài ra, trên địa bàn các xã, thị trấn còn hàng trăm ki lô mét đường liên thôn, liên xã, đường ngõ xóm, nội đồng chưa được cứng hoá theo chỉ chí nông thôn

mới. Riêng năm 2024, huyện Vị Xuyên dự kiến thực hiện **105 km** đường bê tông các loại theo chương trình hỗ trợ xi măng của tỉnh; khối lượng cát, đá, sỏi cần khoảng **63.000 mét khối**... Trong điều kiện triển khai thực hiện chương trình chủ yếu là các xã đặc biệt khó khăn, huy động nguồn lực đầu tư trong nhân dân còn có hạn... Để sớm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đẩy nhanh công cuộc giảm nghèo, sớm hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Hưởng ứng Phong trào “*Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới*” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Với truyền thống huyện Vị Xuyên anh hùng, thay mặt Ủy ban MTTQ huyện tôi tha thiết kêu gọi Quý cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; các tổ chức, cá nhân; các doanh nhân, doanh nghiệp, HTX, các mạnh thường quân; con em Vị Xuyên đang sinh sống, học tập trên mọi miền Tổ quốc; nhân dân trong và ngoài huyện hãy tham gia ủng hộ phát triển hạ tầng giao thông để huyện Vị Xuyên sớm hoàn thành mục tiêu đột phá về hạ tầng giao thông, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đến năm 2025.

**Mọi sự đóng góp và ủng hộ xin chuyển về:**

<p><b>Số tài khoản: 8206201007062</b> tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Vị Xuyên. Đơn vị tiếp nhận: Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng giao thông huyện Vị Xuyên.</p>	 <p>Ngân hàng Agribank</p> <p><b>8206201007062</b></p> 
--	---

Trân trọng cảm ơn và kính mong nhận được sự quan tâm, chung tay của các quý cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, các mạnh thường quân đối với phong trào “***Chung tay phát triển hạ tầng giao thông***” của Huyện Vị Xuyên./.

*Xin trân trọng cảm ơn*

**KÍNH THƯ**

**Hoàng Thị Thanh Huyền**  
**CHỦ TỊCH ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM**  
**HUYỆN VỊ XUYỀN**